
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕65 

วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

*************************** 
 
 

ผู้มาประชุม  จำนวน  14  คน 
 

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน ประธานสภา อบต. ชัยชนะ  นารถสูงเนิน  
2. นางยุพยงค ์ ไฝเพชร รองประธานสภา อบต. ยุพยงค์  ไฝเพชร  
3. นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 จีระศักดิ ์ ประทุมศรี  
4. นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 มนตรี  ศาสตร์ดำรง  
5. นางแสงตวัน  พูนกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 แสงตวัน  พูนกลาง  
6. ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน  
7. นายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 พนอ  เพ็ชรจันทึก  
8. นายสุวิท  โขงจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สุวิท  โขงจันทึก  
9. นางฐิติมน  ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ฐิติมน  ฉัยยา  

10. นายปิยพงษ ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  
11. นายสมาน  ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมาน  ญาติจันทึก  
12. นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วราภรณ์  สมบูรณ์  
13. นายวีระ  เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 วีระ  เถาะสูงเนิน  
14. นายนิพนธ์  หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 นิพนธ์  หนูกระโทก  
15. นายมนตรี  พันธมาสน์ เลขานุการสภา อบต. มนตรี  พันธมาสน์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  15  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางสาวมลิวรรณ์   เกียจันทึก นายก อบต.ลาดบัวขาว มลิวรรณ์   เกียจันทึก  
2. นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน รองนายก อบต.ลาดบัวขาว ณัฐพงศ์  สาสูงเนิน  
3. นายนทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์ รองนายก อบต.ลาดบัวขาว นทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์  
4. นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง เลขาฯ นายก อบต.ลาดบัวขาว สรพงษ์  ชิดพลกรัง  
5. นางสาวจินตนา  อรปรียากุล รองปลัด อบต.ลาดบัวขาว จินตนา  อรปรียากุล  
6. นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ  
7. นางสาวรัชดาพร  คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง รัชดาพร  คำพิชิต  
8. นายธีรพล  จันทโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง ธีรพล  จันทโรทัย  
9. นางสาวสุกัญญา  ภูษาแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ สุกัญญา  ภูษาแก้ว  

10. นางสาวพนา  จันทรโณทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พนา  จันทรโณทัย  
11. นางวาริน  แสนสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ วาริน  แสนสุข  
12. นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เสาวคนธ์  สุวิทย์วรกุล  
13. นางสาวมยุรี  ศรีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี มยุรี  ศรโีพธิ์  
14. นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เพ็ญศร ี วังทรายทอง  
15. นางสมคิด  สุขนาคินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สมคิด  สุขนาคินทร์  



-2- 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวครบองค์ประชุมแล้ว  นายมนตรี พันธมาสน์  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมสภาฯ ในลำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำกล่าวสวดมนต์เสร็จ  และได้ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี 2565 เรียนท่านนายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต.,ปลัด 
อบต., หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาด
บัวขาวทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) ส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 

21 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น ผมได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ให้กับ
สมาชิกฯ ทุกท่านพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้อ่านทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่า
รายงานการประชุมไม่ถูกต้อง ตก หล่น จะได้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เชิญ
สมาชิกฯ ครับ 

ที่ประชุม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดอภิปรายแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวนี้แต่อย่าง
ใด 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภา 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 

2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง 11 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 8) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดไดช้ี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 
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หัวหน้าสำนักปลัด เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษณ์ติพัช    

เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) 
เพ่ือให้การบริหารงานในการพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงแสะสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และเพ่ือเป็นการบรรเทาบัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจำเป็นใน
การเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งจะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  ขอขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ   ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา   (พ.ศ.  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) หรือไมค่รับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(ร.ต.อ.พรพงษ์ มั่งสูงเนิน) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่ง

สูงเนิน   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 4 อยากสอบถามแผนเก่าของหนองน้ำขุ่น ถนน 
คสล .บ้านนางสาม งามจันทึก ได้ข่าวว่าผู้ประมูลให้มาเปลี่ยนแปลงแผนใหม่ 
เพราะว่า แผนเก่ามีไหล่ทาง แต่ถนนแคบแค่ 3 เมตร ไม่สามารถทำไหล่ทางได้ 
โครงการนี้ยังดำเนินการต่อนอกจากมาแก้แผนใช่ไหมครับ 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี พันธมาสน์) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ได้สอบถามมากรณี ของหมู่  4 เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณโครงการ ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระถัดไปนี้  
ต้องเข้าสภาเหมือนวันนี้  ทำให้ปริมาณงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป 
โครงการของหมู่ 4 อยู่ในแผนอยู่แล้วและถึงขั้นลงมือปฏิบัติแล้ว มีคู่สัญญาแล้ว 
จ้างแล้ว แต่ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ
เนื่องจากตอนไปสำรวจอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากว่าตอนที่ไปรั้วยัง
ไม่มา แต่ตอนที่ทำรั้วข้างถนนมาพอดี ซึ่งรั้วตรงนั้นเป็นที่ สปก. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรา
ก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนตรงที่รั้วกับหมุดเรามองไม่เห็นในขณะที่ออกแบบ 
สำรวจ และ ประมาณการค่าใช้จ่าย แต่พอปฏิบัติจริงแล้วมันล้ำเข้าไปในที่เอกชน 
เราจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายซึ่งอยู่ใน
ลำดับถัดไป ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนแต่อย่างใด 

ประธานสภามีสมาชิกฯ        ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา   (พ.ศ. 2561 -  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) หรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่

ประชุม 
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มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 12   เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง   1   เสียง 

5.2 เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 

ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขออนุมติโอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก 
องศ์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงขอโอนลดเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด ตามแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา –งบดำเนินงาน –ค่าวัสดุ 

 วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท มีงบประมาณเหลือ 133,950 บาท ขอโอน
ลดจำนวน 11,400 บาท 
โอนลด ตามแผนงาน ดังนี้ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวลี บ้านนางไกร บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 4 
ต.ลาดบัวขาว      อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน จำนวน 104,000 .-บาท โอน
ลด จำนวน 13,000 บาท 

 ขอโอนเพิ่ม ตามแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา –งบดำเนินงาน –ค่าวัสดุ –วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณคงเหลือถือจ่าย จำนวน 27,110 บาท โอนเพ่ิม จำนวน 13,000 
บาท 

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา –งบลงทุน –ค่าครุภัณฑ์ 

  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
 -ตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ๆละ 

๕,๗๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ แบบ ๒ บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ ๓ ชิ้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จัดซื้อตามบัญชีราคามากรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
รวมรายการโอนลด จำนวน ๑ รายการ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ 

โดยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การทำสัญญา มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ ตามวรรคสอง การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือ
ลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ประกอบกับ โดยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๒๔ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอความเห็นชอบเรื่องขออนุมัติโอนงบ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)  ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี กระผมจะ

ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 12   เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง   1   เสียง 

5.3 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 

ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) กระผมนายธีรพล จันทโรทัย ผู้อำนวยกองช่าง ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ ใน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่ ที่ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต่อไปนี้ 
1.รายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
ข้อความเดิม 

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตาเที่ยง-ไร่นางปิ่น บ้านลาดบัวขาว 
หมู่ที่ 2 ต.ลาดบัวขาว      อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน ๖๐๐,๐๐0.- บาท 
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร 
ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนาตาเที่ยง-ไร่นางปิ่น บ้านลาดบัวขาว ขนาด
กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐เมตร หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๙๖๐.0. ตารางเมตร  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.
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๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ 
ป้าย ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ ๗) ลำดับที่ ๖ หน้า ๔ 
ข้อความใหม่ 

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาเที่ยง-ไร่นางปิ่น ข้านลาดบัวขาว 
หมู่ที่ 6 ต.ลาดบัวขาว      อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน ๖00,๐๐๐ .- บาท 
สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒๕0.๐0 เมตร 
ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนาตาเที่ยง-ไร่นางปิ่น บ้านลาดบัวยาว ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา 0.1๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดต่างๆและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ อบต.
ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗) 
ลำดับที่ ๖ หน้า ๔ 
ข้อความเดิม 

2.โครงการก่อสร้างถนน สล. สายบันนางวลี บ้านนางไกร บ้านหนองน้ำขุ่น 
หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕ ดังนี้ กอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.0๐ เมตร ยาว ๖0.00 เมตร หนา 
0.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 1๘0.๐0 ตร.ม รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนาน ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗) ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๘ งบประมาณ
ก่อสร้าง 112,000 บาท  
ข้อความใหม่ 

2.โครงการก่อสร้างถนน ศสล.สายบ้านนางวลี บ้านนางไกร บ้านหนองน้ำ
ขุ่น หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง     2.๖0 เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1๕๖.๐0 ตร.ม รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและ
รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ อบต.ลาดบัวยาว กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  ๗ ) ลำดับที่  ๒๑ หน้า ๘ 
งบประมาณก่อสร้าง ๙๑,๐๐๐ บาท 
๒.จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ จำนวน ๓ โครงการดังนี้ 
ข้อความเดิม 

๑.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย บ้านนางสาคร บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๔ 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา จำนวน ๘0,๐๐๐ .-บาท 
สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 4๓.๐๐ เมตร 
ดำเนินการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐0 เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา 
0.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒9.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 เมตร รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ   (ปร.4 
ปร.๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข้อความใหม่ 

1.โครงการก่อสร้าง ถนน สส.สายบ้านนางสาคร บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๔ 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว      จ.นครราชสีมา จำนวน ๗๔,๕๐๐ .-บาท 
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สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร 
ดำเนินการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว ๔๓.00 เมตร หนา 
0.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒9.๐0 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาวกำหนด (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข้อความเดิม 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสงค์ ซ.๑ บ้านคลองตะแบก 
หมู่ที่ ๕ ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๖๔,๐๐๐ .-บาท 
สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ แตร 
ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑๙6.๐๐ เมตร หนา 
0.1๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐0 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามเแผนพัฒนาท้องถิ่น ท.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๕) 
ข้อความใหม่ 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสงค์ ซ.1 บ้านคลองตะแบก 
หมู่ที่ ๕ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ .-บาท 
สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร 
ดำเนินการ ก่อสร้างถน คสล. ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา 
0.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๖.๐0 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม คสล.ไม่
น้อยกว่า ๙.00 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ 
อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้ งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข้อความเดิม 

3.โครงการปรับปรุงถนนลาด ยาง สายบ้านอุดมทรัพย์พัฒนา -บ้านชับ
ตะเคียน บ้านชับตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน 
2,00๐,๐๐๐ .- บาท 
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร 
ดำเนินการ โดยการปรับปรุง ถนลาดยาง ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕ ช่วง 
ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 กว้าง ๖.๑๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑9๖.00 ตร.ม 

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๓๗๕.๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,875.0๐ ตร.ม 

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.0๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตร.ม 

ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.0๐ เมตร ยาว 2๖๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลพ์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,335.00 ตร.ม 

ช่วงที่ ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.0๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕10.00 ตร.ม รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ป.๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๕) 
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ข้อความใหม่ 
3.โครงการปรับปรุงถนลาดยาง สายบ้านอุดมทรัพย์พัฒนา -บ้านขับตะเคียน 

บ้านขับตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา จำนวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ . บาท 
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐0.๐๐ เมตร 
ดำเนินการ โดยการปรับปรุง ถนลาดยาง ชนิดแอสฟิลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕ ช่วง 
ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.1๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมทั้ง 5 ช่วง ไม่น้อยกว่า ๕ ,9๔5.00 ตร.ม 
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว 
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖1 -๒๕๖๕) 

ดังนั้น กองช่าง จึงมีความประสงค์ขอเสนอญัตติต่อประธานสภาฯ เรื่อง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเนื่องจาก มี
ความจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ของโครงการดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้สอดคล้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบท้าย 

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของ
สภาท้องถิ่น ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอความเห็นชอบเรื่องขออนุมัติแก้ไข 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     เปลี่ยนคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแก้ไข   

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือไมค่รับ…ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 12   เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง   1   เสียง 

5.4 เรื่อง  ขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมการขอคืนเงินภาษีส่วนที่นำส่งเกิน 

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี     เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นางสาวมยุรี ศรีโพธ์)          และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมยุรี ศรีโพธ์ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ การขอคืนเงินภาษีส่วนที่นำส่ง
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เกินในส่วนของบริษัท มี อาร์ จีโลจิสสติกส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท  สีมาแพค จำกัด) 
โดยงานจัดเก็บรายได้ ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ แจ้งขอคืนเงินภาษี เนื่องจาก บริษัท พี 
อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 
จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ฬ อาร์ จี โสจิสสติกส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สีมาแพค 
จำกัด) ได้ยื่นชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  ๒5๖๔ ซ้ำกัน โดยจะมีส่วน
คิดเงินเกิน เป็นจำนวนเงิน ๔ ,๗๕๒.๔๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบ
สตางค์)  เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอพิจารณาถอนคืนเงินรายรับ ตามระ
เรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. ๒๕5๘ และ(ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖1 หมวดที่ ๙ ข้อ ๙๔ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ 92 โดยการขอ
คืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นต่อไปนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ข้าพเจ้าจึงนำเสนอเรื่องดังกล่าวมา 
เพ่ือให้ที่ประชุมการบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวเห็นควรพิจารณาอนุมัติคืนเงินคำ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒564 ให้แก่ บริษัท  อาร์ จี โลจิสสติกส์ 
จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สีมาแพค จำกัด) เป็นจำนวนเงิน ๔,7๕๒.๔๐ บาท (สี่พันเจ็ด
ร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยจ่ายขาดเงินสะสม ค่ะ 

ประธานสภาฯ                  มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอความเห็นชอบเรื่องขออนุมัติการจ่าย 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    ขาดเงินสะสมการขอคืนเงินภาษีส่วนที่นำส่งเกิน หรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี กระผมจะขอ

มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 12   เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง   1   เสียง 

5.5 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและรายการ (ปร .4
ปร.5) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

ผอ.กองช่าง   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่า 
(นายธีรพล จันทโรทัย)      ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยน 

แปลงสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน คำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง -ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก ดังนี้ 

1.โครงการต่อเดิมอาการที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลลาดบัวขาว จาก
การตรวจสอบรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๖/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๓ 

เนื่องด้วย องค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีความจำเป็นต้องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรูปรายการและรายการ (ปร.4 ปร.๕) ของโครงการต่อเติม
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
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เพราะเล็งเห็นความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยและความเหมาะสมกับสภาพ
โดยรวมของอาคาร ในการบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ ตาม
รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ แบบรูปรายการแผ่นที่ A-0๒ A-0๙ A-๑0 A-๑๒ A-๑
3 A 14 A-๑๕ A-๑6 A-๑๗ A-๑๙ A-๒2 แบบรูปรายการเผ่นที่ S-๐๖ (แผ่นที่ 
๒๗) S-1๗ (แผ่นที่ ๓๘) แบบรูปรายการแผ่นที่ E-๐๒ (แผ่นที่ ๔0) E-0๓ (แผ่นที่ 
๔1) แบบรูปรายการแผ่นที่ SN-0๔ (แผ่นที่ ๔๕) และ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) 

ดังนั้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 หมาด 9 การทำสัญญา มาตรา ๙๗ สัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ ตามวรรคสอง การแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน 
หรือเพ่ิมหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกัน
ไป ประกอบกับ โดยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอความเห็นชอบเรื่องขออนุมัติแก้ไข 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและรายการ (ปร.4 ปร.5) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำ

การองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 12   เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง   1   เสียง 

5.5 เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว
ขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาว 

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญ ท่านกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ี 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ประชุมสภาฯ ครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษณ์ติพัช    

เดชวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ครับ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ทมวด 1 ข้อ ๘ และข้อ ๒๘ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ่นทำการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน โดย
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กรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวระสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ก็ได้ 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ  ข้าพเจ้าจึงนำเสนอเรื่องดังกล่าวมา 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว พิจารณาดำเงินการ
คัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญ ท่านเลขาสภาฯ ท่านมนตรี พันธมาสน์  ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     คัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

เลขาสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี พันธมาสน์) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการพิจารณาคัดเลือกจะมี 2   

คณะให้เราเลือกที่ละคณะ เริ่มจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวขาว เลือกสมาชิกสภาฯ 3 ท่าน ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และมีผู้
รับรอง 2 ท่าน ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน หากมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียวถือว่า
บุคคลนั้นได้รับเลือก และเมื่อเลือกครบ 3 ท่านแล้ว ให้สมาชิกสภาฯพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวขาวในลำดับถัดไปและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวครับ 

ประธานสภาฯ                   ตามท่ีท่านหัวหน้าสำนักปลัด และ ท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงการคัดเลือกคณะกรรม 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)  การทั้ง 2 คณะแล้ว หวังว่าสมาชิกคงจะเข้าใจแล้วนะครับ ดั่งนั้นกระผมก็จะ

ดำเนินการให้สภาฯเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เริ่มจากชุดแรกก่อนนะ
ครับ ขอให้สมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี) กระผม นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายปิยพงษ์ 

หน้าจันทึก ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองค่ะ 
(นางฐิติมน ฉัยยา)     
   

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 นาย นายสมาน ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ขอรับรองครับ 
(นายสมาน ญาติจันทึก)  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 1 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่งนั้น นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 1 ครับ ขอให้
สมาชิกฯได้เสนอชื่อคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดลาดบัวขาว 
ท่านที ่2 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี ศาสตร์ดำรง) กระผม นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอ นายสมาน 

ญาติจันทึก ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 กระผม นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอรับรองครับ 
(นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก)       
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 กระผม นายวีระ เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่15 ขอรับรองครับ 
(นายวีระ เถาะสูงเนิน)  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 2 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่งนั้น นายสมาน ญาติจันทึก 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 2 ครับ ขอให้
สมาชิกฯได้เสนอชื่อคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดลาดบัวขาว 
ท่านที ่3 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นางฐิติมน ฉัยยา) ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอ นายมนตรี ศาสตร์ดำรง

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 กระผม นายนิพนธ์ หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 ขอรับรองครับ 
(นายนิพนธ์ หนูกระโทก)       

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 ดิฉัน นางวราภรณ์ สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ขอรับรองค่ะ 
(นางวราภรณ์ สมบูรณ์)  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 3 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่งนั้น นายนายมนตรี ศาสตร์

ดำรงเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 3 ครับ 
เมื่อครบทั้ง 3 ท่าน กระผมจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวในลำดับต่อไปครับ ขอ
เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวท่านที่ 1 ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายนิพนธ์ หนูกระโทก) กระผม นายนิพนธ์ หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  17 ขอเสนอ นายจีระ

ศักดิ์ ประทุมศรี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองค่ะ 
(นางฐิติมน ฉัยยา)  
      

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ดิฉัน นางแสงตะวัน พูนกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอรับรองค่ะ 
(นางแสงตะวัน พูนกลาง)       

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ท่านที่ 1 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่ง

นั้น นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ลาดบัวขาวท่านที่ 1 ครับ ขอเชิญสมาชิกฯ
เสนอชื่อสมาชิกเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ท่านที่ 2 ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก) กระผม นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ขอเสนอ ร.ต.อ.     

พรพงษ์ มั่งสูงเนิน ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 กระผม นายพนอ เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
(นายพนอ เพ็ชรจันทึก)       

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองค่ะ 
(นางฐิติมน ฉัยยา)  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ท่านที่ 2 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่ง

นั้น นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ลาดบัวขาวท่านที่ 2 ครับ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  ท่านที่ 3 
ครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นางฐิติมน ฉัยยา) ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอ นายวีระ เถาะสูงเนิน 

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 กระผม นายมนตรี ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 
(นายมนตรี ศาสตร์ดำรง)       

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 กระผม นายสมาน ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ขอรับรองครับ 
(นายสมาน ญาติจันทึก)       

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ท่านที่ 3 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่ง

นั้น นายวีระ เถาะสูงเนิน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ลาดบัวขาวท่านที่ 3 ครับ ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามแผนทั้ง 2 คณะในระเบียบวาระที่  5.6 ก็ครบแล้ว ดังนั้นกระผมจะ
ดำเนินการประชุม วาระท่ี 5.7  
5.7 เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
 

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญ ท่านเพ็ญศรี วังทรายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต,  
(นางเพ็ญศรี วังทรายทอง) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเพ็ญศรี วังทราย

ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาตำบลเป็นกรรมในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวร่วมกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ตกลงความร่วมมือ จัดตั้งสำนักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสวนตำบลลาดบัวขาว และกำหนดให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาดบัวขาว มีวาระใน
ตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการ
กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ จึงทำให้คณะกรรมการ
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ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาดบัวขาวที่มีการคัดเลือกจากสภาตำบล
หมดวาระลงตามไปด้วยตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.
๒๕๖1 นั้น  

ข้อเท็จจริง ประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือฟ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ 
ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกับสุขภาพประกอบด้วย ข้อ ๑๒ (๓) สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 
๒ คน เป็นกรรมการ  

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกรองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖1  

ข้อพิจารณา เห็นควรนำเรื่องเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
ตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดบัวขาว จำนาน ๒ คน ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งซาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนไห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพโนระดับ ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ.๒๕๖1 

ประธานสภาฯ                   ตามท่ีท่านเพ็ญศรี วังทรายทอง ได้ชี้แจงการคัดเลือกคณะกรรมฯแล้วหวังว่าสมาชิก 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)  คงจะเข้าใจแล้วนะครับ ดั่งนั้นกระผมก็จะดำเนินการให้สภาฯเป็นผู้คัดเลือก

คณะกรรมการฯ ขอให้สมาชิกเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายวีระ เถาะสูงเนิน) กระผม นายวีระ เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอเสนอ นางยุพยงค์ ไฝ

เพชร ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองค่ะ 
(นางฐิติมน ฉัยยา) 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 ดิฉัน นางวราภรณ์ สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ขอรับรองค่ะ 
(นางวราภรณ์ สมบูรณ์) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวบัวขาว ท่านที่ 1 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่ง

นั้น ยุพยงค์ ไฝเพชร คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาวลาดบัวขาวท่านที่ 1 ครับ ขอเชิญสมาชิกฯเสนอชื่อสมาชิกเป็น
คณะกรรมการฯท่านที่ 2 ครับ 

 
 



-15- 
 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี ศาสตร์ดำรง) กระผม นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอ นางวราภรณ์ 

สมบูรณ์ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 กระผม นายพนอ เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
(นายพนอ เพ็ชรจันทึก)       

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ดิฉัน นางฐิติมน ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองค่ะ 
(นางฐิติมน ฉัยยา) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวบัวขาว ท่านที่ 2 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดั่ง

นั้น นางวราภรณ์ สมบูรณ์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวลาดบัวขาวท่านที่ 2 ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี ศาสตร์ดำรง) กระผม นายมนตรี ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ผมมีเรื่องที่อยากจะขอ

สอบถาม นางวาริน แสนสุข หัวฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ อยากจะทราบว่าระเบียบปัจจุบันนี้ ว่าหน่วยงานส่งเสริม
สวัสดิการมีการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างไรครับ 

หัวฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ      เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. 
(นางวาริน แสนสุข)             ดิฉัน นางวาริน แสนสุข ขออนุญาตนำเรียนแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ตอนนี้

ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพที่ ได้มา
ลงทะเบียนไว้ที่ อบต.ลาดบัวขาว แต่จะมีบางหมู่บ้านที่ยังมีการจ่ายเงินเป็นเงินสด
ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…ถ้าไม่มี ขอเรียนเชิญ  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     เลขาสภาฯ หาลือชี้แจงระเบียบ 

เลขาสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี พันธมาสน์) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องการจัดเตรียมการที่จะทำ

โครงการเพ่ือนำเข้าสู่สภา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ประมาณเดือน เมษายน 
2565 เมื่อทุกท่านได้แก้ไขเพ่ิมเติมแผนแล้ว โจทย์ คือ การจ่ายขาดเงินสะสม เอา
เป็นบ้านละ 500,000 – 600,000 บาท โดยประมาณเป็นหลัก หรือ เรื่องที่
จำเป็นเร่งด่วน เช่น ระระบายน้ำ และนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ท่านดูแผนกันว่ามี
อยู่ในแผนหรือไม่ แล้วก็ทยอยส่งโครงการที่ ผอ .กองช่าง ได้เลยครับ เพราะว่า 
จะต้องใช้เวลาสำรวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย และภายในต้นเดือน
เมษายน 2565 น่าจะดำเนินการเสร็จ และในส่วนของหมู่  3 มีข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำถนนเส้นหนึ่งและก็จ่ายขาดเงินสะสมส่วนหนึ่ง 
เดี๋ยวผมจะทำการชดเชยให้ เพราะว่า ในส่วนอาคารที่ทำการแห่งใหม่ที่เราจะใช้งาน
ในเดือน เมษายน ภายในห้อง ปลัด อบต ., ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วน นั้นยังไม่มี
เครื่องปรับอากาศ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในทาง
ข้อเท็จจริงแล้วคือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณครับ 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ เชิญครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายพนอ เพ็ชรจันทึก) กระผม นายพนอ เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ผมเรียนสอบถามเรื่อง

ทางสัญจรภายในหมู่บ้าน เพราะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่ด้วยความเร็ว ผมจึง
อยากจะหาลือเรื่องการทำลูกระนาดลดความเร็ว และ กระจกส่องทางช่วงแยก เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ ของสอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) กระผมนายธีรพล จันทโรทัย ผู้อำนวยกองช่าง จากที่สมาฃิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ได้

หาลือในเรื่องการทำลูกระนาดลดความเร็ว ทางกองช่างต้องจัดซื้อยางมะตอย
สำเร็จรูปให้ และ ก็จะประสานทางหมู่บ้านกับงานป้องกันฯก็จะไปร่วมด้วยช่วยกัน
ในการทำลูกระนาดในจุดที่เป็นอันตรายและรวมถึงเรื่องการทำกระจกส่องทางช่วง
แยกด้วย ท่านต้องทำหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ เพ่ือที่จะสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้ ขอขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นางยุพยงค์ ไฝเพชร) ดิฉัน นางยุพยงค์ ไฝเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  14 ผมมีเรื่องที่อยากจะขอ

สอบถาม ท่านสุกัญญา ภูษาแก้ว หัวฝ่ายวิเคราะห์ฯ เรื่องโครงการ ทางเราได้ส่งกี่
หมู่บ้านแล้ว ได้เอกสารเรียบร้อยหรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

หัวฝ่ายวิเคราะห์ฯ   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นางสุกัญญา ภูษาแก้ว) ดิฉัน นางสุกัญญา ภูษาแก้ว หัวฝ่ายวิเคราะห์ฯ จากที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 

ได้สอบถามเรื่องการส่งโครงการ ยังเหลือ หมู่ที่ 7 หมู่เดียวค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…ถ้าไม่มีผมขออนุญาต 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     สอบถามในฐานะสมาชิกฯ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กระผม นายชัยชนะ นารถสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ผมขอสอบถามเรื่อง

กรณีที่มีโครงการที่เราต้องการแล้วอยู่ในแผนปี 65 กรณีถ้ามีการจ่ายขาดเดือน
เมษายน 2565 จะต้องมีทำประชาคมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญชี้แจง 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,  
(นายมนตรี พันธมาสน์) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 

12 กรณีที่จ่ายขาดเงินสะสม ขั้นตอนที่จะเป็นพยานหลักฐานทั้งในขั้นผู้ตรวจสอบ
ในการตรวจการจ่ายขาดเงินสะสม ควรจะมีภาพที่ปรากฏชาวบ้านยกมือในการ
ประชุม ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน หรือ การประชาคมหมู่บ้าน และภาพถ่าย
ลายเซ็นประกอบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ… ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ลาดบัวขาวทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุม

สภาฯ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
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   (ลงชื่อ)    มนตรี  พันธมาสน์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  พันธมาสน์) 
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว ครั้งนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)         จีระศักดิ์  ประทุมศรี ประธานกรรมการ 
              (นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี) 
 
   (ลงชื่อ)         ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  กรรมการ 
       (นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก) 
 
 
   (ลงชื่อ)      ร.ต.อ. พรพงษ์ มั่งสูงเนิน กรรมการ 
           (พรพงษ์ มั่งสูงเนิน) 

 
 

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภา อบต.ลาดบัวขาว ได้รับรองแล้ว ในการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2565  เมื่อวันที่  30  มนีาคม  2565 

 
 
  (ลงชื่อ)         ชัยชนะ  นารถสูงเนิน 

              (นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน) 
        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

 


